

**BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH
VÀ SỰ KIẾN NỔI BẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
NGÀY 25 THÁNG 11 NĂM 2022**

1. Viện Văn hóa Argentina – Việt Nam thăm, làm việc tại Đồng Tháp

Sáng 25/11, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong đón tiếp bà Poldi Sosa Schmidt - Chủ tịch Viện Văn hóa Argentina – Việt Nam (ICAV). Bà Trương Mỹ Hoa - nguyên Phó Chủ tịch nước cũng tham gia Đoàn thăm và làm việc với tỉnh Đồng Tháp lần này.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong chúc sức khỏe và hỏi thăm về chuyến thăm, làm việc lần này của Đoàn Viện Văn hóa Argentina – Việt Nam, tặng quà lưu niệm các thành viên và chúc Đoàn có chuyến tham quan, làm việc thành công.

Dịp này, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa đã kết nạp bà Poldi Sosa Schmidt và con gái vào Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu”. Theo Nguyên Phó Chủ tịch nước, đây là niềm vinh hạnh lớn lao của Câu lạc bộ và mong muốn thời gian tới, hoạt động của Câu lạc bộ sẽ được người dân Nam Mỹ hưởng ứng, góp phần bảo vệ chủ quyền lãnh thổ Việt Nam. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

2. Tiềm năng tham gia dự án thoát nước và xử lý nước thải PIF

Chiều ngày 25/11, Đại sứ quán Việt Nam tại Phần Lan tổ chức Hội thảo “Tiềm năng tham gia dự án thoát nước và xử lý nước thải từ nguồn vốn hỗ trợ ưu đãi tín dụng đầu tư công của Chính phủ Phần Lan (PIF)”. Hội thảo được trực tuyến đến các điểm cầu tỉnh, thành phố trên cả nước.

Hội thảo là cơ hội để các bên thảo luận về những tác động thực tiễn trong quá trình đô thị hóa và công nghiệp hóa; chia sẻ những kinh nghiệm, công nghệ và giải pháp trong quản lý và xử lý nước thải; giải pháp hướng tới mục tiêu sử dụng hiệu quả các chất thải tạo nên nguồn năng lượng sạch. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

3. Tổng lãnh sự Việt Nam tại Osaka đánh giá cao chuyên công tác của tỉnh

Chiều ngày 24/11, Đoàn công tác của tỉnh Đồng Tháp do Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đoàn Tấn Bửu làm trưởng đoàn đã đến thăm Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka - Nhật Bản.

Ông Lê Huy Hoàng - Tổng Lãnh sự lâm thời tại Osaka đánh giá cao sự năng động của tỉnh Đồng Tháp và cho rằng, chuyên đi diễn ra đúng thời điểm nên có nhiều thuận lợi do Nhật Bản vừa mở cửa đón khách quốc tế sau đại dịch và tiến tới các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập giữa hai nước. Ông cũng cho rằng, các nội dung làm việc của đoàn với các đối tác về đào tạo nguồn nhân lực, về cải tạo đất, đào tạo tiếng Nhật, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về đào tạo nghề gắn với cấp trung học phổ thông thuộc những lĩnh vực mà phía Nhật Bản rất cần, đồng thời có thế mạnh, kinh nghiệm để hỗ trợ cho tỉnh trong quá trình phát triển. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

4. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Ngày 25/11, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai, thực hiện đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo, các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng; các văn bản chỉ đạo thực hiện công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng phát sinh tại địa phương, đơn vị đảm bảo đạt yêu cầu về nội dung và thời gian (không quá 30 ngày từ ngày văn bản của cấp trên ký ban hành). Mời xem chi tiết [tại đây](#).

**BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH
VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRONG NGÀY**

**Chỉ đạo thực hiện và chịu trách nhiệm nội dung
NGUYỄN CÔNG MINH**

**Biên tập
TĂNG VĂN KHƯƠNG**

**Trình bày
VÕ THANH TOÀN**

CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐỒNG THÁP

Trụ sở: Số 12, đường 30/4, Phường 1, thành phố Cao Lãnh

Website: www.dongthap.gov.vn

Email: banbientap@dongthap.gov.vn

Điện thoại: 02773.853949